

โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนในเทศบาลแอ็สเลโฮล์ม

Barn- och Utbildningsförvaltningen (ฝ่ายบริหารจัดการด้านเด็กและการศึกษา) รับผิดชอบโรงเรียนอนุบาล บริการเสริมการศึกษา ศูนย์สันตนาการ โรงเรียนประถมมัธยมต้น โรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนสำหรับผู้พิการ ตลอดจนทั้งโรงเรียนวัฒนธรรม

เมื่อคุณทำงานหรือเรียน บุตรของคุณมีสิทธิเข้าโรงเรียนอนุบาล ศูนย์สันตนาการ หรือบริการเสริมการศึกษา ไปจนถึงเมื่อเด็กอายุครบ 12 ปี ผู้ที่มีบุตรอายุระหว่าง 1-6 ปี ยังมีสิทธิได้ที่ด้วย ถ้าหากคุณกำลังหางานทำหรืออยู่บ้านเพื่อดูแลลูกคนเล็กกว่า สำหรับที่ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์สันตนาการ ต้องจ่ายค่าบำรุงจำนวนหนึ่ง เด็กที่อายุระหว่างสามถึงหกขวบ มีสิทธิเข้าโรงเรียนอนุบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สิบบ้างชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในเทศบาลแอ็สเลโฮล์ม มีโรงเรียนประถมมัธยมกับศูนย์สันตนาการในสังกัดยี่สิบห้าโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลและมัธยมปลายห้าสิบกว่าโรงเรียน โรงเรียนประถมมัธยมต้นสำหรับคนพิการ มีอยู่ในโรงเรียนประถมมัธยมต้นหลายแห่ง และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่มีปัญหาพัฒนาการทางสติปัญญา ก็มีโรงเรียนมัธยมปลายสำหรับคนพิการ เด็กทุกคนในสวีเดนต้องเข้าโรงเรียนประถมมัธยมต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่เป็นผู้ปกครองต้องรับผิดชอบให้บุตรไปโรงเรียน

ตั้งแต่ปีที่บุตรอายุครบหกขวบ บุตรจะได้รับการบรรจุเข้าโรงเรียนใกล้ๆ ที่อยู่ ปีแรก เด็กจะเข้าชั้นอนุบาล ชั้นอนุบาลเป็นปีที่เรียนตามสมัครใจ แต่เด็กส่วนมากในสวีเดน จะเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมตัวเรียนที่ชั้นอนุบาลมีไว้ให้ ตั้งแต่ปีที่เด็กอายุครบเจ็ดขวบ ก็จะเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับกับเก้าปีในชั้นประถมมัธยมต้น

หลังจากจบชั้นประถมมัธยมต้นแล้ว ก็มีโอกาสเลือกเรียนชั้นมัธยมปลาย หรือการศึกษาประเภทอื่น ถ้าหากอายุเกิน 19 ปี ในแอ็สเลโฮล์ม เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มาสวีเดนตอนอายุ 16-20 ปี ได้รับการศึกษาที่ Ungdomscentrum (ศูนย์เยาวชน) Ungdomscentrum เป็นโรงเรียนเตรียมระดับมัธยมปลาย ซึ่งวางน้ำหนักไว้ที่การเรียนภาษาสวีเดน ที่ Ungdomscentrum นอกจากภาษาสวีเดนแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนวิชาอื่นได้ด้วย

เพื่อจะได้มีคุณสมบัติถึงขั้นเข้าเรียนระดับมัธยมปลายสำหรับเยาวชน ตามหลักสูตรแห่งชาติ

สำหรับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเข้าเรียนระดับมัธยมปลายสำหรับเยาวชนนั้น จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยแปดวิชา โดยวิชาภาษาสวีเดน ในฐานะภาษาที่สองนั้นเป็นวิชาบังคับ คะแนนที่จำเป็นจะต้องได้นั้นมีอะไรบ้าง อ่านได้ที่

<http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som-andrasprak>

การรับส่งจากโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากโรงเรียน ในฐานะผู้ปกครอง คุณสามารถเลือกโรงเรียนอื่นให้ลูกได้ แต่ถ้าจะมีค่าขนส่งไปกลับจากโรงเรียนขึ้นมา ต้องออกเอง

ในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมมัธยมต้น มีอาหารให้เด็กและนักเรียนรับประทาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาหารนั้นๆสามารถปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นของเด็ก อันเนื่องจากเหตุผลด้านการแพทย์หรือศาสนาก็ตาม

ในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมมัธยมต้น มีพยาบาลและหมอประจำโรงเรียน ตลอดจนจิตแพทย์ประจำโรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา

กฎเกณฑ์เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการปฏิบัติโดยเสมอหน้า

เพื่อที่ทุกคนในโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนจะมีความสุขสบายใจ และสามารถพัฒนาได้ ทุกโรงเรียนจึงมีกฎเกณฑ์เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแผนการปฏิบัติโดยเสมอหน้า ซึ่งครอบคลุมทั้งบุคลากรประจำโรงเรียนและนักเรียน

กฎหมายระบุไว้ว่า ในโรงเรียนห้ามเลือกปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่ง อันเนื่องจากเพศ เชื้อชาติ ความนิยมทางเพศ ศาสนาหรือความเชื่ออื่นใด ความพิการ อายุ ตลอดจนอัตลักษณ์หรือการแสดงตนที่ข้ามเพศ

นอกจากนั้น ยังห้ามปฏิบัติต่อกันในทางที่ดูหมิ่นเหยียดหยามและล่วงเกินกัน ในโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน จะต้องไม่มีความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือทางกาย เราแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดคุยกัน มีผู้ใหญ่ที่ไปหาได้ในทุกกรณี

ความร่วมมือระหว่างทางบ้านกับโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน

ในฐานะผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับคุณเสมอที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล ศูนย์สันตนาการ และที่โรงเรียน ความร่วมมือระหว่างคุณกับโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน เป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงและพัฒนาการของบุตร คุณจะได้รับรหัสล็อกอินสำหรับเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Schoolsoft ซึ่งคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนของบุตร รวมทั้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการเอาใจใส่ดูแล ถ้าบุตรของคุณไม่มาโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน คุณต้องแจ้งให้ทราบ ก่อนที่วันเรียนวันนั้นจะเริ่มต้น ทางโรงเรียนจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายการบริหารสังคม ถ้าหากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขาดเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้

เพื่อความปลอดภัยของบุตรของคุณ และดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย ว่าทางโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน จะต้องมีความปลอดภัยในการติดต่อที่ตรงตามปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

โรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนจะเรียกคุณไปร่วมสนทนาเรื่องพัฒนาการ เกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรของคุณ ไปสู่จุดหมายและวิชาความรู้ประเภทต่างๆ ที่กำกับการดำเนินกิจการของโรงเรียน

ในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเสมอ คุณกับคนอื่นๆสามารถมีส่วนร่วมและผลักดันได้ โดยผ่านหน่วยงานร่วมมือทำงานของโรงเรียน สภาผู้ปกครองหรือสมาคมผู้ปกครองหรือคณะกรรมการบริหารท้องถิ่น

ถ้าคุณอยากทราบเรื่องโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาลในเฮ็สเสิลโฮล์มมากกว่านี้ ก็เข้าสู่ได้ที่ www.hassleholm.se

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนในสวีเดน มีอยู่ในแผ่นพับของ Skolverket (สำนักงานการโรงเรียนแห่งชาติ) เรื่อง *Förskolan är till för ditt barn* (โรงเรียนอนุบาลมีไว้สำหรับบุตรของคุณ) กับเรื่อง *Skolan är till för ditt barn* (โรงเรียนมีไว้สำหรับบุตรของคุณ) และเรื่อง *Fritidshemmet är till för ditt barn* (ศูนย์สันทนาการมีไว้สำหรับบุตรของคุณ) คุณจะได้รับเอกสารเหล่านี้ ตอนมีการสนทนาลงทะเบียนมอบตัวที่โรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนของบุตรของคุณ

การเรียนภาษาแม่

นักเรียนที่มีผู้ปกครองคนหนึ่งซึ่งใช้ภาษาแม่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดน มีโอกาสให้เรียนภาษาแม่เป็นภาษานั้นๆ ถ้าหากว่า

1. ภาษานั้น เป็นภาษาที่ใช้สำหรับร่วมกันรวมอยู่ในบ้านในชีวิตประจำวันของนักเรียน และ
2. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในภาษานั้น

ครูใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการเรียนภาษาแม่ เงื่อนไขคือ ต้องมีนักเรียนอย่างน้อยห้าคนในเขตเทศบาลนั้น ที่ประสงค์จะเรียนภาษาเดียวกัน และมีครูที่เหมาะสมสำหรับภาษานั้น

สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาชนชาติส่วนน้อยประจำชาติ ในกรณีนี้เปิดโอกาสให้เรียนภาษาแม่ได้ ถึงแม้ว่าภาษานั้นจะไม่ใช่อีกภาษาที่อยู่ในบ้านในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็ตาม สำหรับภาษาชนชาติส่วนน้อย เปิดโอกาสให้เรียนได้ ไม่ว่าจะมึนักเรียนกี่คนก็ตาม

ภาษาสวีเดนในฐานะภาษาที่สอง

ถ้าหากครูใหญ่ตัดสินใจ ให้วิชาภาษาสวีเดนในฐานะภาษาที่สอง เข้ามาแทนวิชาภาษาสวีเดน สำหรับ:

1. นักเรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่น ซึ่งไม่ใช่ภาษาสวีเดน,
2. นักเรียนที่มีภาษาสวีเดนเป็นภาษาแม่ และได้รับตัวเข้าเรียนจากโรงเรียนในต่างประเทศ
3. นักเรียนต่างชาติที่มีภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่ใช้ สำหรับร่วมกินร่วมอยู่กับผู้ปกครองคนหนึ่งคนใด

สิทธิที่จะได้เรียนภาษาสวีเดนในฐานะภาษาที่สอง มีผลใช้ ไม่ว่านักเรียนจะรู้ภาษาในระดับใดก็ตาม

เนื่องจากนักเรียนทุกคนมีสิทธิเรียนตามสภาพเงื่อนไขของตนเอง คะแนนจากวิชาภาษาสวีเดนในฐานะภาษาที่สอง มีฐานะเท่าเทียมกับคะแนนจากวิชาภาษาสวีเดน และสามารถเรียนวิชานี้ไปได้ตลอดระยะเวลาการเรียนในโรงเรียน

แนะแนวการศึกษาเป็นภาษาแม่

การแนะแนวการศึกษาเป็นมาตรการสนับสนุนอย่างหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นมาได้ ถ้าหากนักเรียนมีความจำเป็น การแนะแนวการศึกษาสามารถจัดทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่า ความจำเป็นนั้นๆเป็นอย่างไร